



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

ITA MANUAL 2023

Growth & Goals
เติบโตสู่เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑. การลดขั้นตอนในการขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สิน	๑.๑ จัดประชุมบุคลากรและผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการลดขั้นตอนในการขออนุญาต	กองคลัง	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	ไม่มีการดำเนินการ	
๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินราชการให้เสร็จสิ้น ๒.๓ รายงานให้ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ	กองคลัง	ต.ค. ๖๕	๑) ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินราชการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รายงานต่อผู้บริหาร และดำเนินการเผยแพร่คู่มือในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการยืมใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้องมากขึ้น และมีการยืมใช้ทรัพย์สินราชการอย่างถูกต้อง
๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน และปรับปรุงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้มีความเป็นปัจจุบัน	๓.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลศูนย์ข่าวสารของหน่วยงาน พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ประชาชนควรทราบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	๑) ดำเนินการมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลศูนย์ข่าวสารของหน่วยงาน พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดังนี้ - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ที่ ๑๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ข่าวสารของหน่วยงาน พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

				<p>และคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	
๔. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประพฤตินิชอบของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนรับทราบ	๔.๑ ผู้บริหารจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและการประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประพฤตินิชอบ	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	๑) มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบของผู้บริหารองค์การ	บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและการประพฤตินิชอบของ

<p>- จัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>ของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๔๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>			<p>บริหารส่วนตำบลบางช้างในช่องทางออนไลน์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากากรปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy และอบรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ๒) มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทาง 	<p>ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง และบุคลากรในหน่วยงานสามารถยึดถือ นโยบาย และความรู้จากกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy และอบรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างดังกล่าวนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่</p>
---	--	--	--	--	--

				จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy และอบรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
๕. การจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนภายในเวลาที่กำหนด	๕.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	๑) โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๒) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วอีกด้วย	มีการเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ